



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์ thabangkoksight สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 5 NBT ThaiPBS</p>	<p>วัดงดสูบบุหรี่โลก 62</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 62 ในปีนี้ สธ. และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 38 ราย นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 แก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เป็นนักรณรงค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทั่วประเทศ และร่วมก่อตั้ง “คลินิกต่อต้านการสูบบุหรี่” จนได้รับรางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติขององค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 890,000 คน มาจากการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง สำหรับประเทศไทยบุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ปัจจุบันข้อมูลจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทย รายงานว่าแต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 15,288 คน</p> <p>สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุ บุหรี่และควันบุหรี่ ประกอบด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งประมาณ 70 ชนิด เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด นอกจากบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่สูบ จากการศึกษายืนยันได้ว่า ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้าง (ควันบุหรี่มือสอง) เข้าสู่ร่างกายก็จะได้รับผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวและยังเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองอีกด้วย</p> <p>ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างของกลางที่เป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 51 ตัวอย่าง จากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบางตัวอย่างระบุว่า ปรอทจากสารนิโคติน แต่จากผลการตรวจพบสารนิโคตินในทุกตัวอย่าง เตือนผู้สูบเสี่ยงได้รับสารนิโคตินหรือสารพิษชนิดอื่น ๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนิโคตินในน้ำยาได้ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนที่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งอาจเริ่มทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าจนทำให้ติด ซึ่งอาจนำไปสู่การสูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดชนิดอื่น ๆ ในอนาคตได้</p>
<p>สวท.</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถิติปี 58 ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมด โดยมะเร็งชนิดนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 50 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากคือ การสูบบุหรี่ โดยพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเคยสูบบุหรี่มาก่อน การสูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่องปากได้มากถึง 10 เท่า หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำร่วมด้วย จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งช่องปากมากถึง 15 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันและจำนวนปีที่สูบ</p>
<p>สวท. ทีวีช่อง 5 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้า จัดเป็นผลิตภัณฑ์ห้ามส่งออกหรือนำเข้าในประเทศ ตามประกาศ ก.พาณิชย์ แต่ปัจจุบันยังพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ทำการตรวจสอบตัวอย่างของกลางที่เป็นน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 51 ตัวอย่าง ที่ได้จากสถานีตำรวจในจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 59-61 ผลการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด พบทุกตัวอย่างมีสารนิโคติน แม้แต่ตัวที่ข้างขวดเขียนว่า “ปราศจากนิโคติน” ก็พบเช่นกัน และเนื่องจากในการผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีกฎหมายควบคุมกำกับ ผู้สูบจึงอาจเสี่ยงได้รับสารนิโคติน เกินขนาด ซึ่งการที่เยาวชนทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะติดง่าย กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูบบุหรี่หรือการเสพสารเสพติดชนิดอื่น ๆ ในอนาคตได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นายมาริช กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มลาชาตควันยาสูบ และเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” นำสมาชิกเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือและผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศให้กับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณา พร้อมกล่าวว่า หน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ยืนยันว่า คิวติงที่เกิดจากบุหรี่เป็นอันตรายหลักต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้างเราอยากลดอันตรายจากควันบุหรี่ไม่ต้องมารับควันมือสอง จึงขอให้เลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่มีการเผาไหม้ไม่มีควัน วันงดสูบบุหรี่โลกคงเป็นแค่การโปรโมตประจำปีที่สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ หากยังแบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปจะมีคนไทยต้องเสียชีวิตจากโรคที่มาจากควันบุหรี่มากกว่าอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์และปีใหม่</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีน้ำมันกัญชา มีผู้นำไปรักษาผู้ป่วยได้หลายโรค ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและต่อต้านนั้น มีลูกสาวผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มี อสม. ในพื้นที่เข้ามาให้การดูแล ล่าสุด อสม. เสนอว่าให้ลองนำน้ำมันกัญชา แต่ปฏิเสธไปและขอปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ว่าน้ำมันกัญชาหากใช้ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และมีประสบการณ์คนรู้จักป่วยเป็นพาร์กินสัน แล้วทดลองหยุดยาแผนปัจจุบันไปใช้น้ำมันกัญชาสกัด แรกๆ ใช้ผสมกัน หลังๆ ทดลองอย่างเดียว ต่อมาพบว่าคนป่วยมีอาการเวียนหัว เห็นอ้อยอืดหยุดใช้</p> <p>นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ และคณะเดินทางลงพื้นที่บ้านพักของ 2 ผู้ป่วยที่ป่วยโรคเอดส์ ใน ต.พุทบาท อ.ชนแดน จากนั้นหันมาใช้กัญชาควบคู่กับยาต้านไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องและวิธโรคแล้วระบุว่าอาการดีขึ้น จากการตรวจร่างกายคนป่วย พบว่า มีร่างกายแข็งแรงขึ้น สามารถรับประทานอาหารได้ทางช่องปากตามปกติ จากเดิมที่ต้องให้อาหารทางสายยาง แต่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเอง และไม่ได้กีดกันการใช้กัญชา แต่ขอให้ไปทำตาม พ.ร.บ. กำหนด ขอให้คนป่วยรับประทานยารักษาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการใช้กัญชาไม่ขอยืนยันว่ามีผลต่อการเจ็บป่วย และสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายขาดได้อีกทั้งต้องรอผลเลือดของผู้ป่วยจึงจะระบุได้ ตรงนี้ต้องขอเวลา โดยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ คนไข้จะไปรับยาต้านไวรัสที่รพ.แล้วค่อยมาดูอาการอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>-เสนอข่าว ย้ำกันชัดๆ อีกครั้งว่า “กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล” ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค แต่ก็ยืนยันว่าเป็นพืชที่มีความหวังในวงการแพทย์ ซึ่งปัจจุบัน “กรมการแพทย์” ได้แบ่งโรคออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจน กลุ่มที่ 2 สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลวิชาการสนับสนุน หรือวิจัยเพิ่มเติม และกลุ่มที่ 3 สารสกัดกัญชาน่าจะมีประโยชน์ในการรักษา แต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล สำหรับกลุ่มที่ 3 นั้นได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาบ้างแล้วว่าจะดำเนินการศึกษาวิจัยกับโรคอะไรบ้าง ณ วันนี้ ที่จะมีการศึกษาอย่างเป็นทางการคือ “โรคมะเร็ง” โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ “โรคลมชักในเด็กที่รักษาไม่หาย” โดยสถาบันโรคประสาท “การใช้ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง” และ “โรคผิวหนัง” โดยสถาบันโรคผิวหนัง</p> <p>สำหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำ “สารสกัดน้ำมันกัญชา” มาใช้กับโรคผิวหนังนั้น พ.เวสารัช เวสสโกวิท ที่ปรึกษา ผอ.ด้านวิชาการ สถาบันโรคผิวหนัง บอกว่า การศึกษาจะแบ่งกลุ่มโรคผิวหนังออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มโรคผิวหนังจากกรรมพันธุ์ 2.กลุ่มโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย จะแบ่งการศึกษาวินิจฉัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา และระยะที่ 2 คือการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันกัญชา ซึ่งในระยะที่ 1 เรื่องของความปลอดภัยจะดูว่า เมื่อใช้น้ำมันกัญชามีความปลอดภัยหรือไม่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีความละเอียดอ่อนของร่างกายแตกต่างกัน “ตอนนี้เราเตรียมผู้ป่วยเอาไว้แล้ว โรคผิวหนังจากกรรมพันธุ์ใช้ตัวอย่างประมาณ 10-20 คน ส่วนโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยก็อาจจะใช้ตัวอย่างไม่ถึงร้อยคน และใช้ระยะเวลาวิจัยประมาณ 3-6 เดือน จะทราบผล พร้อมเดินทางไปที่ที่องค์การเภสัชกรรมสามารถจัดหาสารสกัดน้ำมันกัญชาเกรดทางการแพทย์ให้ได้ หากทดสอบผ่านในระยะนี้แล้วถึงจะมีการเดินทางศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อดูประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันกัญชาว่าสามารถรักษาโรคได้หรือไม่ อาจจะไม่ถึงกับรักษาให้หายขาด แต่สิ่งที่ต้องการคือการบรรเทาอาการ และทำให้โรคสงบเป็นระยะเวลานาน”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม ได้ลงนามความร่วมมือวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์คุณภาพเพื่อผู้ป่วย เป็นความร่วมมือการใช้ประโยชน์กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย แม้ประเทศไทยจะเปิดให้ใช้ประโยชน์กัญชาทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การแพทย์ได้แล้ว แต่ไม่สามารถนำกัญชามาใช้ได้ทันที ซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัยให้รู้ชัดถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ความคงตัว ซึ่งไทยต้องทำวิจัยนี้เอง ไม่อาจใช้งานวิจัยที่มีอยู่ในต่างประเทศ เพราะเป็นที่รู้กันทางการแพทย์ว่าแต่ละคนที่ขึ้นที่แตกต่างกัน การตอบสนองต่อยา รวมถึงกัญชาก็ต่างกัน ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์ ล้วนต้องได้รับกัญชามาได้การวิจัย ซึ่งผู้ป่วยที่มาแจ้งครอบครองกัญชาไปก่อนหน้านี้ จะได้รับการจัดสรรเข้าสู่โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์ ซึ่งการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันกัญชาให้ทำเฉพาะโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน มีแพทย์ และเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจ่ายกัญชาแล้ว โดยสารสกัดที่จะนำมาใช้วิจัยจะใช้เฉพาะสารสกัดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ อภ. ผลิตได้เท่านั้น</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน</p>	<p>ราคา ยา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า น.ส.สุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน กรร. ได้ลงนามในประกาศ กรร. ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่งแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่าย เวชภัณฑ์ ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ เบื้องต้น 3,892 รายการ มาที่กรมภายใน 45 วัน และกำหนดให้โรงพยาบาลต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาขายให้กรมทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งตามประกาศจะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง</p> <p>พร้อมกันนี้ ในประกาศ กรร. ยังกำหนดเรื่องใบสั่งยา ให้โรงพยาบาลเอกชนประเมินค่ารักษาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบ และต้องแจ้งราคา ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้บริการ หากเมื่อผู้ป่วยร้องขอ และในการจำหน่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบแจ้งราคา ยา ให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า โดยใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาในการใช้ และใบแจ้งราคา ยาต้องประกอบด้วย ชื่อยาตามใบสั่งยาและราคา ต่อหน่วย นอกจากนี้ยังได้ให้มี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วน กลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การให้บริการรักษาพยาบาล-ค่าบริการที่เกินความจำเป็น</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รอง ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนาระบบยา ในฐานะคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคา ยา และเวชภัณฑ์ กล่าวว่า ต้องขึ้นชมรมการค้าภายใน ที่มีความกล้าหาญในการประกาศ แม้จะถูกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนฟ้องร้องอยู่ มาตรการนี้เป็นการสร้างความโปร่งใส ให้ประชาชนเข้าถึงราคา ทำให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการวินิจฉัยว่าพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่แตกต่างกันขนาดนี้หรือไม่ หรือถ้าไม่อยากจะจ่ายราคาแพงที่ รพ. ก็มีสิทธิเรียกร้องใบสั่งยาที่เป็นใบสั่งยามาตรฐาน คือ มีชื่อยา วิธีการใช้ และขนาดยา เพื่อออกไปซื้อจากร้านยา ที่มีเภสัชกรข้างนอกได้</p> <p>กรณี รพ.เอกชนอ้างว่าอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล ซึ่งกำหนดให้สามารถบวกต้นทุนไปในราคา ยาได้ ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล กำหนดข้อบังคับทำกฎหมายว่า ให้ค่ายารวมอะไรบ้าง ซึ่งเห็นด้วยและเป็นหลักการที่ยอมรับได้ เช่น ค่าบริหารจัดการยา เพราะไม่ได้ซื้อแต่เม็ดยา จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ การสั่งซื้อ มีทั้งเรื่องคน สิ่งของ เครื่องปรับอากาศ ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเป็นต้นทุน ให้บวกตรงนี้เข้าไปได้ แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาบวกกำไรอย่างมหาศาล การจะขายเท่าไรเป็นอำนาจหน้าที่ของ กรร. ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องขายกี่บาท แต่เอาราคาทุนกับราคาขายมาเปิดเผยเท่านั้น ทำให้เห็นราคาเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้บอกว่าที่ถูกต้องที่สุดนั้นเหมาะสมหรือยังเป็นภาระของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องกำกับราคาจริง</p> <p>ส่วนเรื่องที่ รพ.เอกชนกังวลว่าถ้าเซตราคาอาจอยู่ไม่ได้ ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าอยากมีกำไรก็แยกค่าอำนวยความสะดวก ที่เป็นต้นทุนต่าง ๆ ออกมาจากค่ายาได้ โดยเขียนให้ชัดเจนลงในใบเสร็จ เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าบริการต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน ค่าเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งค่าอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ควรแยกออกมาจากราคา ยา ที่บวกค่าบริการจัดการ และต้นทุนอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้บริโภคเมื่อตัดสินใจเข้า รพ.เอกชน คือ ตัดสินใจซื้อความสะดวก แปลว่ายินดีที่จะจ่าย</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>อย่าหลงเชื่อขอบริจาคเงินทำหนังสือครบรอบ 45 ปี ออย.</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เผย มีขอรับเงินสนับสนุนการจัดทำ รายงานฉบับพิเศษเนื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์สปริงนิวส์	ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของ อย. โดยมีการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อขอให้ชื้อหน้าโฆษณาในรายงานฉบับพิเศษดังกล่าว ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง อย. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และที่ผ่านมาไม่เคยมีการอนุญาตให้หน่วยงานใดจัดทำหนังสือครบรอบปี
มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ acnews เว็บไซต์ mcot.net เว็บไซต์ isaranews	<p>ลดเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว สธ. สปสช. สวทช. และ ธกส. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย โดยเครื่องจะแปรค่าและประมวลผลออกมาเป็นคำแนะนำการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ Cloud ซึ่งเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนของผู้รับการตรวจ ในระยะแรกจะมีการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น 100 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งใน 10 จังหวัด ธกส. และพื้นที่เป้าหมาย โดยจะเริ่มติดตั้งในเดือน ก.ค.62 ช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพตนเองประเมินสุขภาพได้ด้วยตนเอง เกิดความตระหนักในป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>
มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ nationtv เว็บไซต์ workpoint ผู้จัดการออนไลน์	<p>พ.ร.บ.สารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว ช่ายภาคประชาสังคม นำโดย ผศ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานคณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล คณะอนุกรรมการด้านอาหารฯ คอบช. เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... ถึงคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ผ่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. โดยมี นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เป็นผู้รับแทน</p> <p>น.ส.กรรณิการ์กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มาจัดการสารเคมีอย่างจริงจังและครบวงจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น ขณะที่ทางภาคอุตสาหกรรมกำลังจะคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ดังนั้น องค์การภาคประชาสังคม 16 องค์กร ต้องออกแสดงการสนับสนุนต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการยุทธศาสตร์สารเคมี มี สธ. และ อย. เป็นฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า อยากเสนอให้ พ.ร.บ.สารเคมี มีประสิทธิภาพ มี 4 หลักการ คือ 1.หลักการป้องกันและปลอดภัยไว้ก่อน 2.หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและต้องปลอดจากการมีส่วนได้เสีย 3.หลักการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส และ 4.การเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิต อยู่ในร่างกฎหมายแต่อยากให้เกิดรูปธรรมจริง</p>
สยามธุรกิจ	<p>ต้นโรคหายากขึ้นทะเบียนบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล ในฐานะประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมเวชพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทางกลุ่มแพทย์เวชพันธุศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหายากในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษา เป็นแนวทางให้กับฝ่ายนโยบาย ทั้งในส่วนของ สธ. และ สปสช. ใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก โดยหวังว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความชัดเจนในการจัดทำเป็นนโยบายต่อไป</p> <p>ปีนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่บัตรทองภายใต้การดูแลของ สปสช. ได้เข้ามาพูดคุยกับมูลนิธิผู้ป่วยโรคหายาก โดยอยากทราบข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนผู้ป่วย แนวทางมาตรฐานการรักษา เพื่อจะได้วางแผนงบประมาณการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ รวมถึงแพทย์สาขาเวชพันธุศาสตร์ ได้ร่วมกันในการรวบรวมรายชื่อโรคหายากที่มีกว่า 5,000-6,000 โรคว่าควรจะเร่งดำเนินการโรคใดก่อนเป็นเฟสๆ ต่อไป ซึ่งทุกโรคมีความสำคัญเหมือนกันหมด แต่ขั้นตอนแรกจะต้องมาดูว่าโรคใดมีความพร้อมแล้ว หรือติดปัญหาอยู่ไม่มาก จะได้เริ่มลงมือทำเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือก่อน ในขณะที่เดียวกันก็จะได้วางแผนดำเนินการโรคหายากในกลุ่มต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เป็นลำดับถัดไป</p>
ไทยรัฐ	<p>ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า สสจ.ชัยนาท เปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 7 มิ.ย. 62 ณ โดมเทศบาลตำบลหันคา ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62 ณ โดมวัดธรรมามูลวรวิหาร ครั้งที่ 3 วันที่ 6 พ.ย. 62 ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 มี.ค.63 ณ หอประชุม อ.สรรพยา จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สปริงนิวส์ เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์ isaranews	โรคไขเลือดออก -เสนอข่าว นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิรัฐติ นพ.สสจ.บึงกาฬ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ว่ามีผู้ป่วยเป็นไขเลือดออกแล้ว 111 คน นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 พ.ค. มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 คน การควบคุมการระบาด ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ออกกรมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในทุกสัปดาห์
ข่าวสด	ผอ.รพ.หลักในชนรพ่วงดับ -เสนอข่าว พ.ต.ท.พิชิต แสงศิริสุทิสสาร สว.สส.สภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถสิบล้อมีผู้เสียชีวิต เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะเซฟโรเลต สีขาว ด้านข้างประตูรถติดสติกเกอร์กระทรวงสาธารณสุข สภาพรถพังยับเยินห้องเครื่องยนต์เข้ามาถึงห้องโดยสาร ชนท้ายรถพ่วง พบศพ นพ.วุฒิชัย บุญเกิด ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจิก ทราบว่าผู้ตายอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านพัก เบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุจากหลักใน
เดลินิวส์	จัดฟันเถื่อน -เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมชุดสืบสวน และ จนท.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมตรวจห้องพักเลขที่ 503 หอพักไม่มีชื่อ บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่ามีกรเปิดรับจัดฟันเถื่อนด้วยการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก เน้นลูกค้าวัยรุ่นที่นิยมจัดฟันแฟชั่น พบ น.ส.ณัฐภัทร์ ยาวิชัย อายุ 32 ปี ลังจัดฟันให้ลูกค้าอยู่ ตรวจสอบยึดเหล็กจัดฟัน ลวดจัดฟัน ยางยึดฟัน อุปกรณ์จัด ลวด คีม และอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นอีกจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องมือ และยังพบสมุดบัญชีลูกค้าที่มีรายชื่อของลูกค้าจำนวนมากโดยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เว็บไซต์เดลินิวส์	บริจาคอวัยวะ -เสนอข่าว ที่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ นพ.สำเร็จ สีแก้ว รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นพ.พงศกร พงศาพาส ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ผู้รับผิดชอบศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมเจ้าหน้าที่และญาติ นายพงศธร อัมพุด อายุ 18 ปี ชาว จ.พะเยา ผู้เสียชีวิตที่แจ้งความแจ้งขอบริจาคอวัยวะผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว กรณีที่นายพงศธรได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. เป็นเวลา 3 วัน โดยผู้เสียชีวิตได้ทำเรื่องขอบริจาคอวัยวะตัวเองเอาไว้ ทาง รพ. จึงได้แจ้งให้ญาติรับทราบเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้เสียชีวิต ซึ่งทาง รพ. ขอขอบคุณครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้นายพงศธรได้บริจาคอวัยวะ เพราะถือว่าได้ประโยชน์ในช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้อีกหลายราย สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายได้ถึง 6 ชิ้น คือ หัวใจ ตับ ไต 2 ข้าง กระเจกตา 2 ข้าง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้ถึง 6 ราย ซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก
ไทยรัฐ	ทดลองปราบเชื้อมาลาเรีย -เสนอข่าว คณะนักวิจัยของสหรัฐฯ แห่ง ม.แมริแลนด์ ร่วมกับสถาบันวิจัยไออาร์เอสเอสในบูร์กินาฟาโซ ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ประสบความสำเร็จทดลองปราบฆ่าเชื้อไข้มาลาเรีย 99 เปอร์เซ็นต์ โดยกระบวนการทดลองใช้วิธีสร้างห้องมุ้งขนาดพื้นที่ 6,500 ตารางฟุต สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ยุงกินปล่องอาศัยราว 1,500 ตัว ก่อนปล่อยเชื้อสปอร์ผสมพิษแมงมุมทำให้ยุงติดเชื้อ จนกำจัดยุงได้เกือบทั้งหมดเหลือ 13 ตัวภายในเวลา 45 วัน อย่างไรก็ตามวิธีปฏิบัตินี้ยังไม่เริ่มดำเนินการกับสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติ



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch